



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดวันประกาศผลสอบ
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เกณฑ์การตัดสิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

มีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๒๓ ราย ดังมีรายชื่อ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๑.๑. ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจสอบอีเมลของตน
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครสอบ และกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ
ได้จัดส่งให้ทางอีเมล โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการกรอก และส่งกลับ “แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ” ซึ่งได้กรอก
ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนแล้ว พร้อมสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (รับรองสำเนา
ถูกต้อง) ไปทางอีเมล recruit@mfa.mail.go.th ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๒ กระทรวงการต่างประเทศ จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
และทดสอบการวัดคุณลักษณะทั่วไปเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่งมารายงานตัวที่ห้องถนัด คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ตามกำหนดเวลา ดังนี้

รอบเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น.

เลขประจำตัวสอบ ๕๐๐๐๓ – ๕๐๑๐๓ รายงานตัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.

ทดสอบการวัดคุณลักษณะทั่วไป ณ ห้องถนัด คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒

กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

รอบบ่าย

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น.

เลขประจำตัวสอบ ๕๐๑๓๙ – ๕๐๓๔๐ รายงานตัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๕ น.

ทดสอบการวัดคุณลักษณะทั่วไป ณ ห้องถนัด คอมพิวเตอร์ ชั้น ๑
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒

กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

๒. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.๑ ใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบ และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
ซึ่งยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๓ สำเนาของหลักฐานอย่างละ ๑ ฉบับ ดังต่อไปนี้ พร้อมใส่ซองขนาด A4 ระบุเลข
ประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาของซองเอกสาร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี
จำนวน ๑ รูป

- สำเนาปริญญาบัตร และ ระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ฉบับสมบูรณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามที่ได้สมัครสอบแข่งขัน (สมัครสอบแข่งขันด้วยวุฒิการศึกษา
ระดับใดให้นำเอกสารวุฒิการศึกษาระดับนั้นมาแสดง) ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้น
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฏ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรฉบับจริงให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้ (มิใช่หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรซึ่งอยู่ในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน พร้อมกับระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ฉบับสมบูรณ์

- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือใบสำคัญการสมรส (ในกรณีชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด. ๘ สด. ๙ หรือ สด. ๔๓ อย่างหนึ่ง
อย่างใดเฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย หากมี)

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และ
ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้ พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาในหน้าของสำเนาเอกสาร

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ต้องไปถึงสถานที่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่รายงานตัวภายหลังเวลาที่การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งได้เริ่มไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบได้

๓.๒ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๓ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๓.๔ เมื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่โดยทันที ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและวิธีการข้างต้น อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ จะพิจารณาสั่งการให้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งก็ได้

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กระทรวงการต่างประเทศมีมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้าสอบตามมาตรการของรัฐบาลและเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำสำหรับการจัดสอบในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

๔.๑ ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริเวณหน้าทางเข้าอาคารกระทรวงการต่างประเทศ (ฝั่งถนนพระราม ๖) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส อาจถูกปฏิเสธการเข้าพื้นที่ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดการเข้าพื้นที่ของกระทรวงการต่างประเทศเป็นสำคัญ

๔.๒ ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เตรียมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า เพื่อสวมใส่ด้วยตนเองและต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ทางเว็บไซต์ <https://www.mfa.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” และ <https://mfa.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธานี ทองภักดี)

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
แบบท้ายประกาศกระทรวงการต่างประเทศฯ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
นิติกรปฏิบัติการ: วุฒิปริญญาตรี		จำนวน ๒๓ คน	
๕๐๐๐๓	นาย	ภาณุพันธุ์	วรรณพานิชย์
๕๐๐๑๘	นาย	อัศวเวช	บุญดำเนิน
๕๐๐๓๖	นางสาว	ณัชชา	ฮาเกมันน์
๕๐๐๕๘	นางสาว	สิรินดา	กิริตวุฒิกุล
๕๐๐๖๒	นาย	วริทธิ์	เรืองประสม
๕๐๐๗๐	นาย	เศรษฐกรรณ์	พุทธมงคล
๕๐๐๘๙	นางสาว	สรिता	สุรียาสิน
๕๐๐๙๐	นาย	อัศววิช	จิตตานุปกรณ์
๕๐๐๙๑	นาย	เชมภัท	ลีละวัฒน์พันธ์
๕๐๑๐๓	นาย	ทิวัดต์	พรหมอินทร์
๕๐๑๓๙	นางสาว	ภัสรินทร์	สิทธิจรราวัลย์
๕๐๑๖๘	นางสาว	ณัฐนิช	ร้อยแก้ว
๕๐๒๑๖	นาย	วงศธร	เลิศตระกูลพิทักษ์
๕๐๒๒๙	นาย	อนรรฆสิต	กลีบจำปา
๕๐๒๓๘	นาย	สุธีร์	เจริญตันภูบาล
๕๐๒๔๗	นางสาว	ภัทรวัดน์	อิมซีน
๕๐๒๖๕	นาย	ภูรินทร์	ณ พัทลุง
๕๐๒๘๖	นาย	เกริกกฤษฎณ์	พลลเขตระไพบูลย์
๕๐๒๙๑	นางสาว	กวิสรา	สมทรัพย์
๕๐๓๒๖	นาย	อดิรุจน์	คงปลอดภัย
๕๐๓๖๐	นาย	ปกาศิต	รอดแพง
๕๐๓๖๖	ว่าที่ ร.ต.	รพีพงศ์	ศรีเพชรพงศ์
๕๐๓๙๐	นาย	ศิวะ	แนวโนนหัน